

ความก้าวหน้านโยบาย ศธ.

นำเสนอเมื่อ : 15 พ.ย. 2554

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษา เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ครูเฉพาะทาง
ครูคืนถิ่น และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดอำนาจเจริญ
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รมว.ศธ.กล่าวว่า ขณะนี้
ศธ.กำลังเตรียมการเกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนกับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ทั้งในด้านการวิจัยผลกระทบเกี่ยวกับพัฒนาการ ประสาทสัมผัส การอ่าน การเขียน รวมทั้งการจัดหา
และเนื้อหาที่นำมาบรรจุในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ซึ่งเชื่อว่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เพียงพอและทันสมัย
สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับทั่วโลกได้
โดยจะเริ่มดำเนินการโครงการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตภายหลังที่งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕
ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ครูเฉพาะทาง นอกเหนือจากครูในระบบแล้ว ศธ.จะดำเนินการตามนโยบายในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู
และเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาโดยจัดให้มีครูเฉพาะทางในรูปแบบของครูคลังสมอง คือ ครูที่มีประสบการณ์
มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจจากภายนอก
เข้ามาช่วยเสริมกำลังความเข้มแข็งของครูในระบบ ก่อให้เกิดความหลากหลายขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
เพื่อนำมาพัฒนาการศึกษาต่อไป

ครูคืนถิ่น ศธ.ได้ดำเนินการตามโครงการครูคืนถิ่น
เพื่อให้ครูที่จากบ้านมานานได้ย้ายกลับไปอยู่ในภูมิลำเนาของตนเอง
โดยจะไม่ให้มีการเรียกเก็บเงินจากครูอย่างเด็ดขาด หากพบหรือได้รับแจ้งว่ามีการเรียกเก็บเงิน
ศธ.จะดำเนินการโยกย้ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกเก็บเงินภายใน ๒๔ ชั่วโมงก่อนสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป
การดำเนินการตามโครงการนี้เพื่อต้องการให้ครูได้กลับไปอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข
และยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวลงได้อีกด้วย

อุทกภัย ขณะนี้มีโรงเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน ๒,๕๐๐ แห่ง
ใช้งบประมาณในการฟื้นฟูกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบกลางของรัฐบาล เพื่อให้
ศธ.ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยการระดมอาสาสมัครในสังกัด ศธ.จากทั่วประเทศ
เพื่อมาดูแลเรื่องครัวเรือน จัดทำสะพานทางเดิน สุขาลอยน้ำ เรือ และศูนย์พักพิงต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน ๘๐๐
แห่ง รองรับประชาชนได้ ๒.๘ แสนคน มีผู้เข้าพักพิงแล้วกว่า ๖๐,๐๐๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)
นอกจากนี้ ได้ให้ศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน Fix It Center เข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ มอเตอร์ไซค์
และอุปกรณ์ทางการเกษตร สำหรับการเตรียมการรับมือกับภัยหนาวของสถานศึกษาที่มีความขาดแคลน ซึ่งขณะนี้
ศธ.ได้จัดเตรียมเครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มไว้เพื่อช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว
โดยยืนยันว่าจะดูแลป้องกันแก้ไขปัญหาและผลกระทบต่างๆ ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้